



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๗๓

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ ๕๕๒

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์
ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการคัดเลือก นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเรียนทางสายทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดบทความหรือโครงการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี ๒๕๖๔ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้อนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) มีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับทุนการศึกษา ดังกล่าว จำนวน ๑ ราย ได้แก่ เด็กหญิงณิชาพร บัวจุม โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ สำหรับโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการอนุมัติทุนการศึกษา ดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดทราบ สำหรับโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ให้ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ โดยใช้ชื่อบัญชี "ชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา หรือเพื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา" เพื่อโอนเงินทุนการศึกษา ให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และรายงานมายังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษที่ ศก ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไกรศักดิ์ วรรทัต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/๑๐๗/๑๖

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

กองการศึกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

รับที่ 2042

วันที่ 25 มิ.ย. 2564

เวลา 09.42

เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดศรีสะเกษที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๔๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๓๑๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดบทความหรือโครงการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี ๒๕๖๔ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้อนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ โดยใช้ชื่อบัญชี "ชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา หรือเพื่อนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา" ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อโอนเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ)

ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๕๖๑-๓๗๘๖

ผู้ประสานงาน นางสาวขวัญสุดา พรรณา ๐๘๒ ๑๕๕ ๖๘๖๗



ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ(ท)

เลขที่... ๒๒

วันที่... ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๓๑๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
 วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๕
 ๐๐๒๓.๔ กลุ่มกฎหมาย
 ๐๐๒๓.๕ การเงิน/บัญชี

เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๗๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. พระโอวาทของประธานกรรมการมูลนิธิ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดบทความหรือโครงการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้อนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์ผลการอนุมัติทุนการศึกษาดังกล่าวให้ ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ให้ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ โดยใช้ชื่อบัญชี "ชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา หรือเพื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา" ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อโอนเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๔๑-๕๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐-๒๒๕๔๑-๕๐๒๒-๓ ต่อ ๒๑๘



พระโอวาทของประธานกรรมการ

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์
ทุนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนบุตรข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย

พ.ศ. ๒๕๖๔

ในปีี้ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ มีความยินดีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา
ในโครงการต่าง ๆ เช่นที่เคยทำมาตั้งแต่เริ่มตั้งมูลนิธิฯ แม้ว่าในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด-๑๙ ระบาดจะเห็นควร
ไม่จัดพิธีมอบทุนเช่นเคย เพื่อที่จะได้ไม่มีการชุมนุมของผู้คนจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน นับว่าน่าเสียดาย
ที่ผู้รับทุนจะไม่มีโอกาสได้มาชมอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

แม้ว่าทุนที่มูลนิธิฯ มอบจะเป็นทุนการศึกษาทั้งหมด แต่ในบรรดาทุนเหล่านั้น มีสำหรับนิสิต
นักศึกษาแพทย์และพยาบาลรวมอยู่ด้วย อีกทั้งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ก็มีที่ทำการค้นคว้าวิจัย
ในเรื่องการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขอยู่ด้วยไม่น้อย ทุนการศึกษาที่มอบนี้จึงน่าจะยังประโยชน์
แก่การนั้น ๆ อย่างน้อยในทางอ้อม

อันที่จริงมูลนิธิฯ นี้มีวัตถุประสงค์ทั้งสนับสนุนการอบรม การศึกษา และให้ความช่วยเหลือ
แก่นักศึกษาที่ขัดสน อีกทั้งสนับสนุนสถาบันการแพทย์ และจัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ที่ยากจน
วัตถุประสงค์สองประการนี้เป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างสำคัญ แต่ด้วยกำลังเงินของมูลนิธิฯ
มีไม่มากนัก มูลนิธิฯ มักจะมีได้ให้การสนับสนุนแก่สถาบันการแพทย์หรือการรักษาพยาบาลโดยตรง

สำหรับทุนการศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ นั้น มูลนิธิฯ ได้คิดเฉพาะสาขาวิชาที่สนพระราชหฤทัย
เป็นพิเศษ ทั้งในเชิงส่วนพระองค์และความจำเป็นแห่งพระราชกรณียกิจในพระราชสถานะพระมหากษัตริย์

จึงขอให้ผู้รับทุนทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงแผ่ต่ออาณาประชาราษฎรทุกหมู่เหล่า
ในพระชนมชีพของทั้งสองพระองค์ ขออวยพรให้ผู้รับทุนทุกคนปราศจากโรคพยาธิ ตั้งใจเรียนให้ดี จะได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปด้วยดี และในการนี้ช่วยพัฒนาประเทศด้วย

รายชื่อนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก
เพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	สังกัด	จังหวัด	โรงเรียน
1	ด.ญ.ปวรินทร์ แซ่โล้	ทม.อรัญญประเทศ	สระแก้ว	เทศบาลบ้านกิโลสอง
2	ด.ญ.ณภัทร นรศาควิต	อบจ.ระยอง	ระยอง	อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
3	ด.ช.รชต อิน่าน	ทน.ลำปาง	ลำปาง	เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
4	ด.ญ.ปัทมา หนูเทียน	ทม.เพชรบุรี	เพชรบุรี	เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
5	ด.ญ.ณิชาพร บัวจุม	อบจ.ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	โรงเรียนสิริสุนหาญ
6	ด.ญ.กมลชนก ธรรมศิริ	ทน.นนทบุรี	นนทบุรี	นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
7	ด.ญ.พิทยาภรณ์ ประพฤติชอบ	ทม.ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	เทศบาลวัดชัยชุมพล
8	ด.ช.อนพัทธ์ ศรีชนะน้อย	ทม.ตะลุมพันธ์	ปัตตานี	เทศบาล 1 บ้านตะลุมพันธ์
9	ด.ญ.นาตาดา นิลโท	ทม.สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	เทศบาล 1 วัดประตูลำ
10	ด.ญ.กัญญากร ทาตะภิรมย์	ทม.พัทลุง	พัทลุง	เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
11	ด.ญ.ศิริโรจน์ เชื้อดี	ทม.ลำพูน	ลำพูน	เทศบาลสันป่าตองหนอง
12	ด.ญ.ปาณิสีย์ หมุ่นลี	ทม.อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	เทศบาลท่าอิฐ